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Stjórnarfundur Skógræktarfélags Íslands 
   haldinn í Þórunnartúni 6,  

þriðjudaginn 25. júní 2019 kl. 16:30.  
   (Fundur nr. 10.  frá Hellu) 
 
Mætt: Laufey Hannesdóttir, Jens B. Baldursson, Þuríður Yngvadóttir, 
Kristinn H. Þorsteinsson, Páll Ingþór Kristinsson, Brynjólfur Jónsson 
og Aðalsteinn Sigurgeirsson (sem tók fundargerð). 
 
 
Dagskrá fundar  
 
1. Fundargerð síðasta stjórnarfundar 

 
2. Kolviður -  formaður mætir  

Reynir Kristinsson fór yfir stöðu mála hjá Kolviði og kynnti ýmis 
nýmæli í starfseminni.  

 
3. Aðalfundur SÍ  og undirbúningur 

Hrefna Einarsdóttir og KHÞ kynnti drög að dagskrá fundarins sem 
er að mestu fullmótuð. 

 
4. Rótarskot og Líf í lundi 

Gróðursett var á Hafnarsandi að kvöldi 13.6. 20-30 manns frá 
Landsbjörgu mættu og allmargir frá SÍ. U.þ.b. helmingur 
plantnanna komust niður, en afgangurinn verður gróðursettur 
fljótlega (eftir að hóf að rigna). 
Líf í lundi tókst vel hvarvetna. 
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5. Starfsmannamál 

Einar Gunnarsson sagði upp störfum 6. júní s.l. Jón Ásgeir 
Jónsson mun taka við skyldum hans gagnvart Kolviði og 
Landgræðsluskógum. Narfi Hjartarson mun líklega taka við hluta 
af fyrri skyldum Jóns Ásgeirs sem og hugsanlega Gabríel um 
stuttan tíma. 

 
6. Önnur mál 

ÞY lagði til að vikulega færu stuttir póstar til stjórnar SÍ um hvað 
er að gerast hjá félaginu. 

 
 


